

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	ระดับ ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1	น้อย	การรับของขวัญของกำนัล อันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	1. กำหนดมาตรการ ป้องกันการรับ ของขวัญ ของกำนัล 2. กำหนดมาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาธารณะ 3. สร้างความตระหนักถึง ผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำ ความผิด และปลูกฝัง จิตสำนึกด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมี ธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ให้แก่ ข้าราชการและบุคลากร ทางการศึกษาต้องไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล	1. กำหนดมาตรการป้องกันการไม่ รับของขวัญของกำนัล 2. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาธารณะ 3. ผู้บริการประกาศเป็นนโยบาย หลักในการ ดำเนินงานมิให้ ข้าราชการและบุคลากรรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า 4. การใช้บัตรอวยพรการลงนามใน สมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความ ยินดีแทนการให้ของขวัญ
2	น้อย	1. การจัดซื้อจัดจ้าง 1) ครูและบุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 2) ระบบทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 3) ขาดแคลนบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุที่มี ความรู้ความชำนาญด้านพัสดุ โดยตรง	1. การจัดทำแนวปฏิบัติ ข้อชี้แจงในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างต้องผ่าน การอนุมัติและดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดย เจ้าหน้าที่พัสดุ 2. จัดทำระบบทะเบียน คุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ และสรร หาบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านพัสดุให้เพียงพอ	1. การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ บริหารพัสดุภาครัฐ ยังคงมีความเสี่ยงการใน ดำเนินการ ด้วยระยะเวลา และภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2. การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ยังไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจาก ภาระงานและจำนวนเจ้าหน้าที่ พัก ที่มีจำนวนจำกัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการบาง ทำให้การติดต่อ ประสานงาน บางอย่างล่าช้า

ลำดับ ที่	ระดับ ความ เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3	น้อย	การปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ส่งผลต่อการ บันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติในการสแกนนิ้วก่อนการปฏิบัติงาน</li> <li>2. สอบถามสาเหตุการเข้าปฏิบัติงานล่าช้า สายหรือไม่สแกนนิ้ว เป็นรายบุคคลหรือเป็นกรณี</li> </ol>	1. การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางรายสแกนนิ้วล่าช้า สาย และไม่ได้สแกนนิ้วก่อนการปฏิบัติงาน